
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  2565 
ในวันจันทร์ที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสมด็ 

เข้าประชุม 

๑.  นายอำพล  สูญทกุข ์  ประธานสภาเทศบาล .   
๒.  นางสวาท  ใจชื่น  รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นางสาวฉายา  อาสน์สถติย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

 ๔.  นายสมชาย   เทียนธวชั สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 ๕.  นายบญุลือ  อาสน์สถติย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 ๖.  นายเกียรต ิ ถนอมกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   
 7.  นายนรินทร์  ปั้นทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 8.  นายเกษม  รอดมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 9.  นางพดุตาล ช่อลดัดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   
        10.  นายมานพ  เนตรจักร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        11.  นายธรรมศาสตร์  หอมสวุรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        ๑2.  นางสาวกาญจนา  หอมฉนุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ๑.  นายกติติพงษ ์ อยู่ละออ  นายกเทศมนตรตีำบลหนองเสม็ด 
 ๒.  นายสุชาติ  กะไชยวงษ ์ รองนายกเทศมนตรตีำบลหนองเสม็ด 
 3.  นางภารด ี เธียรธวัช  รองนายกเทศมนตรตีำบลหนองเสม็ด 
 4.  นางสมุาลิน  มุ่งชูเกียรตสิกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ   
 5.  นายธนาชติ  ไกรวาสน ์ เลขานกุารนายกเทศมนตรีฯ 
 6.  นางณชัชา  กิจวิรตัน์  ปลัดเทศบาล 
 7.  นายตรีชาวัชร ์ ทวีสุขคณสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
 8.  นายกรกฏ  มนต์ประสทิธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสขุฯ 
 9.  นายจเร  ถำอุทก  นักพัฒนาชุมชน รก.หัวหน้าสำนักปลดัเทศบาล 
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เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น. 
เลขานุการสภา ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล

หนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี 2565 ตามมติที ่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564    
ให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565 
ตั้งแต่วันที ่ 10 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 นั้น เพื ่อให้การดำเนินการ
กิจกรรมของสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถงึ 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 22 
จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2565  เร ิ ่มตั ้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม 2565           
มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองเสม็ด อยู่ในพื้นที่เพื่อทราบกำหนดวันเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองเสม็ด หากมีธ ุระเด ินทางไปต่างจังหวัด แจ้งขออนุญาตต่อ
ประธานสภาให้ทราบด้วย ประกาศ ณ วันที่ 2๖ เดือน  มกราคม พ.ศ. 256๕ 
นายอำพล สูญทุกข์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด 

ประธานสภา สวัสดีสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร วันนี้วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง
เวลานัดประชุมแล้ว สมาชิกสภาครบองค์ประชุม  เมื่อได้เวลาแล้ว ผมขอจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย (สวดมนต์) เรียนคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ระเบียบวาระท่ี 1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภา กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่ม

ประชุมสภาแรก ประจำปี 2566 ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ เชิญ ส .ท.
เกียรติ  ถนอมกุล 

สท.เกียรติ ถนอมกุล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเกียรติ ถนอมกุล สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองเสม็ด ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 ดังนี้ครับ  
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ ่มประชุมวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2565    
กำหนดระยะเวลา 30 วัน 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ 3 เริ ่มประชุมวันที ่ 1 - 30 สิงหาคม 2565        
กำหนดระยะเวลา 30 วัน  
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มประชุมวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565  
กำหนดระยะเวลา 30 วัน  
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และเริ ่มประชุมสมัยสามัญครั ้งแรกประจำปี 2566 เร ิ ่มประชุมวันที ่ 1 
กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 กำหนดระยะเวลา 30 วัน  

ประธานสภา ผู้รับรองคือ ส.ท.พุดตาล และส.ท.กาญจนา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหม
ครับ สำหรับกำหนดสมัยประชุม ถ้าไม่มี ถือว่ามติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ส.ท.
เกียรติ ถนอมกุล เสนอครับ คือ 

  - สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 คือวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2565 
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 คือวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565 
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 คือวันที่ 1 – ๓๐ พฤศจิกายน 2565 
  และสมัยประชุมแรกของปีถัดไป 2566 กำหนดไว้ 

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 
2566  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจำปี 2564  เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564   

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขตรงไหนไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมเรียบร้อยครับ ต่อไปเป็นวาระที่ 3  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องกระทู้ถาม  
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องทีเ่สนอใหม่  
ประธานสภา นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติที ่ 1  การเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และขออนุมัต ิเสนอการโอน          
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักปลัดเทศบาล   
ขอเชิญท่านนายกฯครับ  

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสวัสดีทุกท่าน 
วันนี้เป็นสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และเป็นการประชุมสมัยแรก
ของปี  

 ญัตติที่ 1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (สำนักปลัดเทศบาล)  
 - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงาน แบบที่ ๑ 

(จอแสดงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) งบประมาณ  ๑๗,๐๐๐ บาท  
และขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
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                                         - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขน (ระบบ Inverter)  
ข้อความเดิม  เครื ่องปรับอากาศ แบบแขน (ระบบ Inverter) ขนาด 

๒๔,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ราคา
เครื่องละ 42,500 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจง  เครื่องปรับอากาศ แบบแขน (ระบบ  
Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) งบประมาณอนุมัติ จำนวน 
๒ เครื ่อง ราคาเครื ่องละ 40,900 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564(หน้า 4) 

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  
ข้อความเดิม จัดซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร      

กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็ป งบประมาณอนุมัติ  จำนวน 2,633,000 บาท  

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจง รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ งบประมาณอนุมัติ จำนวน 
2,563,000 บาท  

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 1  
ข้อความเดิม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 1 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) งบประมาณอนุมัติจำนวน 17,000 
บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 (หน้า 3)  

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน แบบที่ 1 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (หน้า 4) 

- จดัซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  
ข้อความเดิม จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   

(Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 (หน้า 15 -16) ลำดับที่ 42  
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ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจง จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,000 
บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2564 (หน้า 4) 

 - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA 
ข้อความเดิม จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง 

งบประมาณอนุมัติจำนวน 5,800 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (หน้า 21) ลำดับที่ 63 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจง จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA  
งบประมาณอนุมัติจำนวน 5,700 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (หน้า 4) 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติที่ 1 ไหมครับ ถ้าไม่มีขออนุญาตลงมติในญัตติ
ที ่ 1 ขอเสนอญัตติคำชี ้แจงการเปลี ่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และขออนุมัติเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัดเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบยกมือครับ  
เห็นชอบ  6  เสียง 
1. ส.ท.ฉายา อาสนสถิตย์  2. ส.ท. นรนิทร ์ปัน้ทรัพย ์
3. ส.ท.ธรรมศาสตร ์หอมสวุรรณ 4. ส.ท.เกษม รอดมั่น 
5. ส.ท.บญุลือ อาสนสถิตย ์  6. ส.ท.สมชาย เทียนธวัช  
ไม่เห็นชอบ -ไม่ม-ี  
งดออกเสียง 6 เสียง 
1. ส.ท.สวาท ใจชืน่   2. ส.ท.เกียรต ิถนอมกุล 
3. ส.ท.มานพ เนตรจักร   4. ส.ท.กาญจนา หอมฉุน 
5. ส.ท.พุดตาล ช่อลดัดา  6. ส.ท.อำพล สูญทุกข์  
ต่อไปเป็นญัตติที่ 2 ท่านผู้บริหารเสนอมา ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่ พ.ศ. 2565 กองช่าง ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ญัตติที่ 2  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ (กองช่าง) 

  - เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน  ๖  เครื่อง  ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 (ตั้งรายการใหม่) 
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ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในญัตติที่ 2 ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งรายการใหม่  พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
จำนวน ๖ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองช่าง มีสมาชิกท่านใด
เห็นชอบยกมือครับ 
เห็นชอบ 6 เสียง 
1. ส.ท. นรินทร์ ปั้นทรัพย์   2. ส.ท.ฉายา อาสนสถิต 
3. ส.ท.บุญลือ อาสนสถิต  4. ส.ท.ธรรมศาสตร์ หอมสุวรรณ 
5. ส.ท.เกษม รอดมั่น   6. และ ส.ท.สมชาย เทียนธวัช 
ไม่เห็นชอบ -ไม่ม-ี  
งดออกเสียง 6 เสียง 
1. ส.ท.สวาท ใจชืน่   2. ส.ท.เกียรต ิถนอมกุล 
3. ส.ท.มานพ เนตรจักร   4. ส.ท.กาญจนา หอมฉุน 
5. ส.ท.พุดตาล ช่อลดัดา  6. ส.ท.อำพล สูญทุกข์  
ต่อไปผมจะไปที่ ญัตติที่ 3 ขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 กองช่าง ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ญัตติที่ 3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (กองช่าง)  
    ข้อความเดิม จัดซื้อเครื่องคอมโน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑  

เครื ่อง งบประมาณ  22,000 บาท โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓  

 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจง จัดซื้อเครื่องคอมโน๊ตบุ๊ค สำหรับงาน 
ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ  22,000 บาท เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖4 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับในญัตติที ่ 3 หากไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปรายผมขอลงมติ ขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 กองช่าง สมาชิกท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 
เห็นชอบ 10  เสียง  
ไม่เห็นชอบ -ไม่ม-ี  
งดออกเสียง 2 เสียง 
ต่อไปผมขอญัตติที่ 4 ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
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นายกเทศมนตร ี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่านครับ  
 ญัตติที่ 4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ (กองสาธารณสุขฯ) 

 มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
แบบอัดท้าย เลขทะเบียน 80-5013 ตราด วงเงิน  300,000 บาท (โอนตั้งจ่าย
เพ่ิม)  
        เรื่องเดิม  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เทศบาลตำบล
หนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานคลัง 
งานบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำปี ประเภทเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือ 887,045 บาท 
        ข้อเท็จจริง 

เนื ่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองเสม็ด       
ได้ดำเนินการสำรวจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ปรากฏว่ามีงบประมาณ       
ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบ       
อัดท้าย เลขทะเบียน 80-5013 ตราด วงเง ิน 300,000 บาท จึงมีความ
จำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวนเงินรายการดังนี้  

- โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง บุคลากร 
เงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 
887,045 บาท คงเหลือ 887,045 บาท โดยโอนลด จำนวน 300,000 บาท 
หลังโอนลดจะเหลืองบประมาณ 587,045 บาท  

-โอนเพิ่มมายังแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปสาธารณสุข 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทหมวดค่าบำรุงซ่อมแซม ปัจจุบันคงเหลืองบประมาณ 
88,086 บาท หลังโอนเพ่ิมจะมีงบประมาณ จำนวน 388,086 บาท  

ด้วยญัตตินี้เนื่องจากเทศบาลเราได้รถขยะคันใหม่มา รถขยะคันเก่าที่      
ใช้อยู่คันสีเหลืองที่จอดอยู่ด้านหลังศูนย์ผู้สูงอายุฯ อยากให้ทางสภาพิจารณาว่ารถ
ขยะมีสภาพใช้ได้ 60 - 70% ด้วยแผนงานของสาธารณสุข ปัจจุบัน หนองเสม็ด
เป็นตำบลที่ได้รับโอกาสขยายที่อยู่ ที่พักอาศัย ดังนั้นการจัดการเรื่องของการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ท่านจะเห็นได้ว่า    ในทุกวันจันทร์ ขยะมูลฝอยจะกองล้น
เนื่องจากแผนงานการจัดเก็บ การบริหารจัดการเรื่องของขยะมูลฝอยในอนาคต
เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง โดยผู้บริหารเองเล็งเห็นว่าปัจจุบันเรามีทีมงานเก็บขยะมูล
ฝอยอยู่ 2 ทีม รถขยะ 2 คัน ซึ่งรถขยะสภาพคันดังกล่าว จริงแล้วมี 4 คัน อีก
หนึ่งคันปลดระวางการใช้มานานแล้ว แต่คันดังกล่าวอยากจะขอความเห็นมติจาก
สภาโอนเงินงบประมาณไปซ่อม ซึ่งสภาพ   ตัวรถหัวเก๋งอยู่ในสภาพที่เราสามารถ 
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ซ่อมแซมได้ เรื ่องระบบไฮดรอลิก ระบบต่างๆ มีบันทึกข้อความตามที่มีบริษัท      
มีความเชี่ยวชาญเรื ่องของรถขยะ บริษัทรุ่งสุวรรณ 2018 จำกัด เขาได้มาดู
รายละเอียดแล้วว่าส่วนใดจำเป็นต้องซ่อม เรื่องของกันชน รายละเอียดต่างๆ 
อะไหล่ ตัวสแตนเลส วาล์วเปิด-ปิด ตรงนี้ขอให้ท่านสมาชิกสภาทบทวน  ที่เสนอ
ไปเพื่อให้รถขยะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นลักษณะซ่อมใหญ่ เพื่อเราจะได้     
นำรถขยะมาบริหารจัดการ ทีมงานเก็บขยะเป็น 3 ทีม เพื่อลดภาระการเก็บขยะ 
เพราะปัจจุบันเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
โดยผู้บริหารฯตระหนักอยู่แล้ว ดังนั้น เราจะบริหารจัดการโดยจะมีรถขยะคันนี้   
นำออกมาใช้งานได้อีกคัน ดีกว่าปล่อยทิ้ง มีการซ่อมแซมบางส่วนตามที่ได้เสนอ
ต่อสภาไป ขอสภาช่วยพิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใด ผมขออนุญาต    
ลงมติครับ เกี่ยวกับญัตติที่ 4 เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2565 กองสาธารณสุขฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบยกมือครับ  
เห็นชอบ 7  เสียง  
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- 
งดออกเสียง 5 เสียง 
ต่อไปเป็นญัตติที่ 5 ขอเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 กองการศึกษา ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ญัตติที่ 5 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนคำชี้แจง (กองการศึกษา)  

ข้อความเดิม จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 kva จำนวน ๑ เครื่อง  
งบประมาณ 13,000 บาท โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจง จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด  2  kva  
จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ 13,000 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม ๒๕๖4 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

ประธานสภา มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายในญัตติที่ 5 ไหมครับ ถา้ไมม่ีผมขอลงมติในญตัตทิี่ 
5 ขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำป ี2565 สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบยกมือครบั  
เห็นชอบ 11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ -ไม่ม-ี 
งดออกเสียง 1 เสียง 
ต่อไปเปน็ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ  
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรไหมครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบล

หนองเสม็ดได้ปิดบัญชีปีไปเมื่อวันที่ 31 มกราคมเป็นที่เรียบร้อย ฎีกาหรือเรื่อง
ของเงินกระทบยอดได้จัดทำเป็นปัจจุบันทั้งหมดแล้ว รอเพียงแต่สำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบ ผมขอรายงานงบแสดงสถานะการเงิน สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  (ตามใบผ่าน JV – 0176/64 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564) ดังนี้ 

 ประมาณการรายรับ  50,000,000  ล้านบาท 
 รายรับจริง   57,282,900.34 ล้านบาท 
 รายจ่ายจริง   49,636,294.15 ล้านบาท 
 ตกเป็นเงินสะสมรวม    7,646,606.19 ล้านบาท 
 แยกเป็นเงิน 
 ๑) เงินทุนสำรองเงินสะสม ๑๕%  = 1,146,990.93 ล้านบาท 
 2) เงินสะสม ๑๕%  = 6,499,615.26 ล้านบาท 
 หมายเหตุ   ทั้งรายรับและรายจ่าย 
    - รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้ว  =  (3,108,000+66,696) 

ผมอยากขอชี้แจงต่อท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิกสภาว่า สถานะการเงินของ
เราสิ้นปีงบประมาณแล้วตอนนี้เราสามารถให้จ่ายเงินต่างๆ ได้สะดวกและคล่อง 
ตัวขึ้น ยอดเงินสะสมขอเรียนชี้แจงเป็นคราวหน้า เพราะกลัวว่าหากรายงานแล้ว 
จะมีความผิดพลาด ขอเรียนชี้แจงอีกครั้ง เพราะว่าในเรื่องนี้ เองพรุ่งนี้เราจะมี      
ผอ.กองคลังที่ขอใช้บัญชีจากกรม ซึ่งจะเดินทางมารับตำแหน่งเป็นวันแรก เพราะ
ปัจจุบันเราไม่มีข้าราชการในส่วนของกองคลังเลย ต้องขอขอบคุณทางท่านนายกฯ 
ณรงศักดิ์ พวงเกศ นายก อบต.ทุ่งนนทรี ได้เมตตาให้ข้าราชการในส่วนของผอ.กอง
คลังและเจ้าหน้าที ่การเงินมาช่วยเราทำบัญชีตรงนี ้ครับ หลังจากนี้ไปเชื ่อว่า       
การทำงานของเรา มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น และเรามีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในที่ขอย้ายจาก เทศบาลตำบลแสนตุ้งมาลงที่เทศบาลตำบลหนอง
เสม็ดของเราในโอกาสเร็ว ๆ นี้ ผมอยากพูดไปอีกหลายๆ เรื่องที่ มีความจำเป็น 
สรุปงานโครงการที่เราขอจ่ายขาดไป 5 โครงการก่อนหน้านี้ ลักษณะของโครงการ
ทั้งหมด เราได้ดำเนินการเสร็จทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับ
งาน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นอยากให้ทุกท่านลงไปดูในพื้นที่เผื ่อบางท่านยังไม่ได้         
ดูโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด 5 โครงการ ยกตัวอย่าง โครงการก่อสร้าง     
รางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กที่ทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 โครงการ
สร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 1 ซอยแหลมตะโคย ฝากท่าน 
ส.ท.เกียรติ ช่วยดูด้วยว่าพ้ืนที่ตรงนี้เป็นอย่างไร สัญญาที่ผู้รับเหมายังอยู่ในสัญญา 
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ที่ต้องดูแลเราอีก 2 ปี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรง
เหล็กบ้านเกราะนอกหมู่ 2 ของเรา ตอนนี้เห็นได้ชัดว่า ผ่านไปช่วงฝนตกไม่มีน้ำขัง
อยู ่บนถนน ชาวบ้านฝากขอบคุณมายังทุกท่านที่ผ่านการอนุมัติการจ่ายขาด      
เงินสะสมตรงนี้ด้วย ผลงานต่างๆ ผมไม่ได้เอาไว้แต่คนเดียวต้องขอบคุณท่าน
สมาชิกที่เห็นชอบโครงการไป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กที่ซอยมะม่วงเอนหมู่ที่ 5 ตรงนี้ต้องฝากทาง
ท่านประธานสภาช่วยดูด้วยว่าระดับของน้ำตรงนั้น เพราะมีความต่างระดับ
ค่อนข้างสูง มีปัญหา อุปสรรคไหม จะได้เรียกเขามารับผิดชอบและแก้ไขปัญหา
ต่อไป ผมเองเข้าไปดูตลอดในระหว่างการก่อสร้าง โครงการสุดท้ายโครงการ    
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 6 ของเรา ซึ่งจริงๆ แล้วแผนการของเราได้คุยกับผู้บริหาร
ตลอดว่าหลังจากช่วงปีใหม่โดยเฉพาะในเดือนนี้ เราเตรียมสถานที่เพื่อเปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์ผู้สูงอายุแต่ด้วยปัจจัยของโควิด -19 เพิ่มจำนวนผู้ป่วย
มากขึ้น เราทำแบบสอบถามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะนำส่งผู้ปกครอง เพื่อขอ
ความเห็นจะให้ลูกเรียน on-site หรือ online เกิดปัญหาอุปสรรคว่าหากส่งไป
ตอนนี้คงไม่มีใครส่งบุตรหลานมาเรียน ส่วนสำคัญคือในเดือนหน้าเราจะเปิด    
รับนักเรียนมาศึกษาซึ่งเป็นนักเรียนอีกรุ ่นหนึ่งวัย 2 ขวบ ดังนั ้นเด็กที ่เป็น             
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราอยู่แล้ว ปีที่แล้วแทบไม่ได้เรียนเลยมารับส่งงาน 
ผมเองให้เขาทำรายงานประเมินผลของครูและผู้ปกครองว่าได้มีการจั ดทำ
แผนการเรียนการสอนแบบไหนอย่างไร เราก็ห่วงนะครับ ไม่ใช่ว่าศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กไม่เปิด เราจะปล่อยทิ้ง เราเรียกมาประเมินส่งแผนงานการประเมินมา     
เป็นระยะ คุยกับคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาโดยตลอด ดังนั ้นให้ทางท่าน
สมาชิกสภาเชื่อได้ เราทำงานมาตลอด ส่วนของผู้สูงอายุเองเดือนนี้เราเปิดทำ
กิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เราตระหนักอีกว่าคงจะไม่เหมาะสมแต่ให้ทางหมู่ 2 
ลองทำกิจกรรมในส่วนของหมู่บ้านของเขา ฝากตรงนี้นำเรียนว่าหากหมู่ไหน     
จะลองทดสอบ หรือไปลองกับหมู่ 2 ก็ได้ทุกวันที่ 17 ของทุกเดือน ผมก็ลงไป
ร่วมในส่วนของกิจกรรมของผู้สูงอายุของพื้นที่หมู่ 2 แล้ว ๒ ครั้ง ในส่วนของ
โครงการของผู้สูงอายุทั้ง 7 หมู่ เราอาจจะต้องเชิญทุกท่านมาคุยอีกครั้งอีก      
บางหมู่มีท่านประธานผู้สูงอายุเสียชีวิต ส่วนหนึ่งผมและคณะผู้บริหารได้
ประสานไปยัง พมจ. เรื่องของเงินอุดหนุนในงบประมาณต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ISML เงินที่มาส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ในลักษณะของกลุ่ม S ให้ที่ 50,000, 
M 300,000 , L 1,000,000 เราได้ประสานไปแล้วว่า ของเราขอเป็นกลุ่ม  L 
งบประมาณนี้เราได้มาฟรี มาอุดหนุนส่งเสริมเรื่องของส่งเสริมอาชีพโดยเฉพาะ 
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ผู้สูงอายุ กลุ่มบทบาทสตรีในพื้นที่เรา ได้ทำโครงการขอไปแล้ว เร็วๆ นี้หรือการ
ประชุมครั้งนี้ ผมจะมาสรุปให้ฟังในงบประมาณต่างๆ ที่เราได้ขอไปยังหน่วยงาน ที่
เขามีงบประมาณต่างๆ ว่าเราจะได้งบประมาณมาสนับสนุนเรามากน้อยเพียงใด ที่
ผ่านมาด้วยงบประมาณของเรามีข้อจำกัดว่าปีหนึ่ง เราประมาณการไว้ อย่างปีนี้   
ปี 2565 เราประมาณการไว้ จำนวน 52,000,000 ในโครงการพ้ืนฐานงบลงทุน  
เราใช้ได้เพียง จำนวน 5,000,000 ดังนั ้นผมพยายามประสานงบประมาณที่       
จะนำมาลงในพื ้นที ่ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไม่ว่าจะเป็นโครงการของ
ภาครัฐบาล โครงการของพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรงเศรษฐกิจฐานรากปี  
2565 ขอไปทั้งหมด 5 โครงการขอนำเรียนสู่สภาว่า 5 โครงการเราได้ถูกตัดไป 1 
โครงการเหลือโครงการที่จะได้พิจารณาอยู่ 4 โครงการซึ่งรวมเป็นเงินถึงประมาณ 
1,600,000 บาท ยกตัวอย่างที่เราขอเข้าไปแล้วครับ ทางท้องถิ่นจังหวัดให้เรา  
ส่งข้อมูลไปเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติวงเงิน จะมีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยยายพ่วงหมู่ที่ 5 อยู่ในวงเงินประมาณ 403,694 บาท โครงการที่ 2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุข แยก 1 หมู่ 3 งบประมาณ
จำนวน 532,499 บาท โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยรุกขเทพารักษ์ หมู ่ที ่ 4 วงเงิน 378,479 บาท โครงการที ่ 4 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแนวพนา หมู่ที่ 6 วงเงิน 353,263 บาท 
โครงการที่เราน่าจะได้รับอนุมัติมาซึ่งเป็นเงินของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ปี 2565 ส่วนโครงการที่เราโดนตัด เป็นเพราะว่ามันไม่น่าจะเข้าหลักเกณฑ์ของ
งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์) ที่เราเคยขอสภา
ไปแล้ว ตรงนี้ผมได้นำเสนอไปเพราะมองว่ามันเป็นครุภัณฑ์ทางการเกษตรและ   
เราให้เหตุผล ในภาพรวม 3 ตำบล แต่ว่าทางจังหวัดตัดออกไปเหลือ 4 โครงการ 
ส่วนโครงการ  ที่ผมขอเพิ่มไป ขอเรียนชี้แจงต่อสภาว่าในส่วนของแขวงทางหลวง
ชนบทได้ส่งหนังสือไปเมื ่อวันที ่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ขอความอนุเคราะห์
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทางเท้าบริเวณถนนสาย รปช.บ้านล่าง-ดอนจวน เริ่ม
ตั้งแต่ร้านสิบหมื่นไปถึงโยธาธิการและผังเมือง ทำท่อตลอดแนวเพราะปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการ ชาวบ้านได้ถมดินและตั้งหมู่บ้านโครงการ บ้านพักอาศัยตลอดแนว 
เรื่องของรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำไม่มี เพราะว่าวางเขตกับถนนเชื่อมติดต่อกัน
เราได้ประสานงานไปยังแขวงทางหลวงชนบทแล้ว ต้องขอบคุณ   กองช่างที่ทำ
แผนงานมาในการสำรวจและปร ิมาณงานมาให ้ เป ็นจำนวนเง ินท ั ้งหมด 
9,124,000 บาท เช่นเดียวกับที่ผมได้เรียนชี้แจงต่อสภาไปแล้วเมื่อครั้งที่แลว้ว่า
โครงการที่เราขอประสานไปที่ซุ้มวัดหนองเสม็ดไปถึงวัดหนองเสม็ดรางคลอง ตรง
นั้นได้งบประมาณมาทั้งหมด 12,000,000 ดังนั้นงบประมาณตัวใหญ่ๆ ที่จะเข้า
มาพัฒนาในตำบลหนองเสม็ด ต้องประสานงานหน่วยงาน 
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ท่ีเกี ่ยวข้องในพื้นที่ไม่ว่าแขวงทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงตราด ที ่เราได้           
ขอโครงการ ทำหนังสือเข้าไป 2 โครงการ คือเรื่องขอขยายผิวทางจราจรบริเวณ
ถนนสายตราด – แหลมศอกสิ้นสุดโครงการ  หน้าร้านอู่วิษณุเซอร์วิสได้ทำหนังสือ
ไปขอขยายทางไปอีก 1 กิโลเมตร ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เขาพิจารณาอยู่ เมื่อวันที่ 
10 มกราคม 2565 ขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสายตราด – แหลมศอก 
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการเป็นระยะทางไปถึงซอยตรอกตลาดซึ่งมีไฟน้อยอยู่แล้ว ตรงนี้
เป็นจุดเสี่ยงเพราะว่าผ่านโครงการที่สิ้นสุดจุดขยายทางมาแล้ว โดยเฉพาะผู้บริหาร
ได้ออกมาปั่นจักรยานช่วงเช้าประมาณตี 5 มองแล้วว่ามืดและไม่ปลอดภัย จนถึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัดโคก ดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยได้ทำโครงการไปยัง
แขวงการทางได้มีหนังสือตอบกลับมาว่า แขวงทางหลวงตราดได้ตรวจสอบแล้ว    
ขอเรียนว่า ท่านได้ดำเนินการเสนอของบประมาณการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือ
ความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 315 ตราด - แหลมศอกบริเวณดังกล่าว 
งบประมาณจังหวัด ได้เสนอเข้าจังหวัดไปแล้วอยู่ในปีงบประมาณ 2566 ตรงนี้
หากได้มาถือเป็นเรื่องที่ดีในส่วนก่อนหน้านี้ทางผู้ใหญ่หมู่ 6 เองได้ ดำเนินไปที่
แขวงไปประสานงาน ไม่ได้รับโครงการนั้นตกไป ผมได้ทำหนังสือไปของบประมาณ
ตรงนี ้เพื ่อประสานไปยังหน่วยงานของแขวง หากไม่พออย่างไรเม็ดเงินของ
งบประมาณที่แขวงทางหลวงชนบทและแขวงการทางตราดได้รับ หรือโครงการ
ชลประทานตราดได้รับ เป็นเงินค่อนข้างมาก ในส่วนของจังหวัดเรามีช่องทางที่    
จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเหล่านี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งที่ 2 ที่เรา
ได้เข้าไปประสานงานกับโครงการชลประทานตราด ถามว่าตรงนี้เองเราเป็นพ้ืนที่ที่
มีหน่วยงานโครงการชลประทานตราดอยู่ในพ้ืนที่ เราอยากได้เงินสนับสนุนในส่วน
ของงบประมาณที่ตำบลหนองเสม็ด เรื่องของเส้นทางของรางคลองชลประทาน 
การใช้น้ำความสะอาดในพ้ืนที่ ความปลอดภัยจะเห็นได้จากตอนนี้ ทางชลประทาน
ได้เทไหล่ของรางคลอง ซึ่งทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยใส่กะเลนในจุดเสี่ยง
บริเวณทางโค้ง ซึ่งตรงนี้เองเขาได้ทำทางชลประทานสายหลักและสายแยกที่ 1   
ได้ไปประสานงานที่จะมีท่อระบายน้ำของถนนสายตราด-แหลมงอบ ประตูน้ำ
เรียบร้อยแล้ว ทำแล้วแต่ปิดประตูไว้คืนนั้นฝนตก ผมกลับมาจากเส้นทางนี้พอดีน้ำ
ท่วมถนนปรากฏว่าทำเสร็จแล้ว แต่ปิดประตูน้ำอยู่ ผมได้ไปเปิดไว้และขอเปิดไว้
ตลอดเพราะมีระยะพร่องน้ำ เพราะว่าเราเปิดไว้น้ำไม่ได้ล้นออกแต่เมื่อฝนตกหนัก
น้ำไหลออกได้ ทำให้น้ำไม่ท่วมในจุดนี ้ พยายามครับจะประสานในส่วนของ
งบประมาณไปและในส่วนของท้ายบ้าน หมู ่ 2 ท่าตะเภา ที ่ยังเป็นถนนของ
โครงการชลประทานประมาณ 3.20 กิโลเมตร ซึ่งเราเคยขอโครงการเหล่านี้ไปยัง
จังหวัด แต่ชลประทานบอกว่าเป็นในส่วนของความรับผิดชอบของเขา เขานำใส่
แผนไว้ให้ใน ปี 2566 ปีหน้าจะทำให้เรา เพราะจากตำบลห้วงน้ำขาว หมู่บ้าน 
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เปร็ดในเชื่อมกับโครงการประมงจังหวัดตราด ตอนนี้มาต่อถึงเขตของตำบลหนอง
เสม็ดแล้ว  มีแค่ช่วงของเราจากหนองเสม็ดไปหนองคันทรงยังไม่เรียบร้อย          
เขารับปากว่าเขา ใส่ให้แล้ว ต้องขอขอบคุณที่เขาเป็นคนหมู่ 6 และวิศวกรของ
ชลประทาน ผมขอ ในส่วนของการเทไหล่รางคลองประสานไปว่าอยากให้เทต่อ ปี
นี้ไปสิ้นสุดที่สะพานวัดลำดวนบริเวณในส่วนของบ้านท่านประธานสภาอยากให้   
เทต่อไปเรื ่อยๆ เป็นเส้นหลักไปก่อน ไปจนถึงร ้านลาบอุ ดร เขารับปากว่า            
จะดำเนินการให้ อยากจะเรียนชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ ขออีกเรื่องหนึ่ง   
นะครับ เรื่องของพ้ืนที่บริเวณโครงการชลประทานตราด ผมเองเป็นคณะกรรมการ
ของกองทุนฟ้ืนฟูในฐานะตัวแทนของเทศบาล ได้มีการพูดคุยกับท่านนายกฯวิเชียร 
ผมได้นำโครงการไปเล่าให้ท่านนายกวิเชียรฟังว่าบริเวณตรงนี้ เราอยากพัฒนาเป็น
พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ออกกำลังกายของจังหวัดตราด ท่านนายกฯ
รับปากว่าจะทำให้ ไปมาพูดว่าอยากให้แต่ละตำบลมีแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเพ่ือ
สร้างอาชีพสร้างรายได้ ผมเองกับผู้บริหารได้ลงพ้ืนที่ไปที่บ้านท่าตะเภา ซึ่งปีที่แล้ว
ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ว่าฯ มาร่วมงาน
กิจกรรมออกกำลังกายทางน้ำของตำบลเรา ท่านบอกว่าเมื่อเรามีพื้นที่ที่สวยงาม  
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างท่าตะเภา เรามีแปลงนาสาธิตของจังหวัด 
ตอนนี้ ผมพยายามประสานงานกับหน่วยงานของหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด
ตราด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบบูรณาการของอำเภอเมืองตราด พัฒนาสังคม 
พมจ. พช. อย่างที่มีการขายของได้นำสินค้าของหมู่บ้านท่าตะเภาไปขายกันทุกงาน
เริ่มตั้งแต่งานบอกรักตราด@เขาระกำ งานพช. ที่จะมีขึ้นในส่วนของบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียงเรา นำสินค้าของตำบลเราไปจำหน่าย นำออกไปขายได้รับคำชม หลาย
อย่างว่าสินค้าของบ้านเราของดี ของอร่อย ของที่มีคุณภาพ ดังนั้นตรงนี้ ฝากท่าน
นายกฯอบจ.เราจะทำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่บ้านท่าตะเภา เพื่อสร้างรายได้และ
งบประมาณที่ขอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องของส่งเสริมสร้างรายได้
ผู้สูงอายุ จะทำตรงนั้นเนื่องจากมีศาลาที่ไม่ได้ใช้และพื้นที่ของกลุ่มอนุรักษ์และ
งบประมาณต่าง ๆ ได้ประสานไปยัง 3 หน่วยงานหลัก คือ อบจ. พมจ. พช. สภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตอนนี้ได้มีอุปกรณ์ออกกำลังกายทางน้ำไปลงไว้ที่ศาลา 
SML ของหมู ่บ ้าน เราจะม ีก ิจกรรมได้ประสานกลุ ่มภาคีเคร ือข ่ายต่างๆ                         
มีนักท่องเที่ยว เมื่อมีนักท่องเที่ยวไปพาย SUP Board , Canoe , Kayak , เรือใบ   
ไปชมคลอง เมื่อมีคนลงไปเรามีสินค้าชุมชน มีปูดำวันนึง 200 - 300 กิโลกรัม   
ที่มารับซื้อ เราจะขายให้กับนักท่องเที่ยว  เราร่วมกับ ททท. มีแพ็คเก็ตช่วยหัวละ
200 สมทบไป 200 - 300 เราจะไปเที่ยวพื้นที่ตรงนั้นได้ เราสร้างร้านค้าชุมชน
ที่นั้น ได้คุยกับท่านนายกฯ ไว้ รวมถึงบริเวณโรงสีที่สระหนองกรม ท่านนายกฯ    
จะลงพ้ืนที่เพ่ือทำสินค้าชุมชนออกมาขาย แต่สิ่งสำคัญถ้ามีร้านค้า มีการท่องเที่ยว  
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สิ่งที่ตามมาคือถนนที่เราได้เงินอุดหนุน ณ ตอนนี้หลายท่านคงอึดอัด เพราะว่า    
รถสวนกันไม่ได้ ดังนั้นฝากท่านสมาชิกสภาไว้ด้วย หากมีปัญหาอะไรนำเสนอได้ 
ผมจะได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายตรงไหน เชิญท่านรอง         
สุชาติครับ 

รองสุชาติ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน อยากชี้แจงในเรื่องของการเสนอ
ญัตติที่ท่านสมาชิกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ที่งดออกเสียงในส่วนของการเสนอ
ญัตติแก้ไข หรือคำแก้ไขในส่วนนี้ จะเป็นการแก้ไขในส่วนของเกณฑ์มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ให้เข้ากับปัจจุบันในปี 2564 ซึ่งถ้าจะดูแล้ว เรียนท่านสมาชิกว่า  เมื่อเรา
ปรับครุภัณฑ์ในปี 2564 งบประมาณลดลงกว่าเดิม ประหยัดงบประมาณ 
อย่างเช่นในเรื ่องของรถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ล้อ จากเดิม 2,600,000 บาท
เหลือยอด 2,500,000 บาท หรือแม้แต่ในส่วนของแอร์จากเดิม 42,000 บาท 
เหลือยอด 40,900 บาท ตรงนี้อยากให้เห็นว่าเราทำเพื่อให้ถูกต้องกับระเบียบ 
ถูกต้องกับหลักเกณฑ์และให้เป็นปัจจุบัน เพราะฉะนั้นอยากกราบเรียนท่าน
สมาชิกที่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขออนุญาตกราบเรียนครับ 

ประธานสภา ครับ ขอบคุณท่านรองฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ ส.ท.
ธรรมศาสตร์ครับ 

ส.ท.ธรรมศาสตร์ เรียนท่านประธานสภา เรียนท่านรองประธาน และคณะผู้บริหาร ท่านเลขาสภา 
ท่านสมาชิก ท่านผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายธรรมศาตร์ หอมสุวรรณ สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เขตที่ 2 หมู่ที่ 6 ว่าด้วยเรื่องการขยายไหล่ทาง  
จากการที่กระผมได้พบปะชาวบ้านในหลายซอยด้วยกันมีเสียงบอกว่าอยากให้
สมาชิกสภาเสนอเรื่องของการขยายไหล่ทาง ยกตัวอย่างหลังเทศบาลเรา เริ่มตั้งแต่
ซอยเกราะนอก หรือซอย 18 - 19 เฉี่ยวชนกันบ่อย เร็วๆ นี้บ้านพี่นรินทร์ รถชน
กันบ่อย อีกซอยหนึ่งคือซอยวัดโคกเรา และหลังซอยวัดโคกทะลุถึงซอย 2 พี่น้อง 
รวมทั้งซอยตรอกตลาด ถนนพังหมดแล้วช่วงท้ายซอย  มีเหล็ก ตะแกรงโผล่มา
พร้อมทั้งทางหลบลำบากมาก ในซอยชนกันบ่อย ตัวผมเองเคยเข้าซอยโดนชน 
เกี่ยวกระจกหักไป เพราะเขาบอกว่ามองไม่เห็น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านฝากมา 
ไม่ว่าจะเป็นหลังวัดลำดวน พบปะชาวบ้าน ชาวบ้านบอกว่า ท่าน ส.ท.ประชุมสภา
ช่วยเสนอเรื ่องนี ้หน่อยได้ไหม ขอความอนุเคราะห์จากทางท่านผู้บริหารและ
ประธานสภาด้วยครับ 

ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดอีกไหมครับ เชิญ ส.ท.บญุลือครับ 
ส.ท.บุญลือ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ผมนายบุญลือ สมาชิกสภา เขต 

1 ผมขอเสนอต่อจากท่านธรรมศาสตร์ เรื ่องขยายไหล่ทาง เพราะชาวบ้าน
เดือดร้อน สายหลังเทศบาลไปถึงเกราะนอก มีอีกสายคือวัดหนองกรวด อยาก 
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 ขยายเส้นทางให้ไปกันได้เหมือนทางที่อื่นเขา แล้วเส้นทางนี้คนจะไปวัดโคก จะไป
ห้วงน้ำขาว อ่าวใหญ่ต้องใช้เส้นทางนี ้ เวลาแซงรถเก๋งตกไป ไหล่ทางไม่มี               
ผมอยากจะฝากไปถึงท่านนายกฯ ช่วยดูแลหน่อย แล้วขยายไฟฟ้าให้ไปถึงซอย
เกราะนอกให้ได้ เหลือไม่กี่ต้นแล้ว ถนนชลประทานสาย 3 มีบ้านคนมากขึ้นครับ 
แต่ไฟส่องสว่างตามไหล่ทางตำบลหนองเสม็ดติดให้ทั่วเลย อยากให้หน่วยงาน     
เข้าสำรวจตรวจสอบ จุดไหนไม่มีอยากให้ดำเนินการให้เรียบร้อย ผมขอฝากการ
ท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่าตะเภาด้วยนะครับ ทุกวันที่ 17 ใครอยากไปร่วมประชุม
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ สมาชิกทุกท่านไปได้นะครับ  

ประธานสภา  ขอบคุณครับ เชิญ ส.ท.สมชาย ครับ 
ส.ท.สมชาย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมสมชาย เทียนธวัช สมาชิกสภาเขต 1 ครับ 

ผมฝากความเดือดร้อนของชาวบ้าน ถึงท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร เรื ่อง
ตะแกรงท่อตัวยูยุบตัว แผงเหล็กซอยเทศบาล 14 ตรงร้านกาแฟยุบไปหลายอัน
รถเหยียบ ช่วยติดตามทีครับ และเรื่องยุง เยอะทุกบ้านเดือดร้อนกันทั่ว มีวิธีไหน
จัดการให้ชาวบ้านหน่อยครับ ยุงชุมทุกบ้าน และซอยเทศบาล 24 อยากขอ
กระจกโค้งสัก 1 อัน เพราะรถเข้า-ออกเยอะ ฝากท่านประธานแค่นี้ครับ 

ประธานสภา  เชิญท่านนายกฯ ครบั 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อย่างที่ผมเรียน      

นะครับว่า เรื่องของการสัญจรพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะ 
ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเกือบทุกเส้น  ผมเองในส่วนของผู้บริหารหรือท่านเลขา
สภาฯ เราได้ปั่นจักรยานไปยังพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ตำบลหนองโสนเขาขยายถนน
เกือบทุกเส้นแล้ว ตำบลวังกระแจะ มีความปลอดภัยสูง ดังนั้นเราไปเห็นสิ่งเหล่านี้               
เราก็อยากกลับมาพัฒนาช่วยเหลือเรื่องของถนนในพ้ืนที่ตำบลหนองเสม็ด อย่างที่
ผมเรียนตรงนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนที่จะเข้าไปวัดเกือบทุ กวัด     
อย่าว่าแต่วัดโคก วัดสุวรรณมงคล วัดลำดวนเช่นกัน บริเวณที่ลงมาจากวัดที่เป็น
รางน้ำ ท่านประธานสภาคงรู้ว่าเวลาจะลงมาจากวัดต้องระวังเพราะอีกด้านหนึ่ง
เป็นรางเปิด สวนกันจอดกันไม่ได้ต้องหลบที่บ้านอดีต สจ.มนตรี ซอยที่จะเลี้ยว  
เข้าไปเทพวิไลตรงนั้นมีความเสี่ยงสูง ตรงนี้ขออนุญาตฝาก ผอ.กองช่างช่วย                  
ลงสำรวจ จะได้หารือว่าจะใช้งบประมาณตรงไหนได้บ้าง เพราะวัดเรามีกิจกรรม
ทางศาสนาไม่ว่าจะไปวัดทำบุญทุกพระ หรือวัดมีงานบวช งานศพ ยิ่งงานช่วง
กลางคืนอันตราย ผมจะประสานกับกองช่างลงพื้นที่สำรวจ ถ้ามีโอกาสจะเชิญ 
ส.ท.ไปดูด้วยว่าปัญหาเหล่านั้นมีความลำบากมันเป็นอย่างไร เพราะผมใช้เส้นหลัง
เทศบาลทุกวัน วิ่งไปสวน วิ่งไปบ้านท่าตะเภาไปร่วมกิจกรรมสำรวจต่างๆ หาก   
รถที่สัญจรไปมาตกถนนตรงหมู่บ้าน ขึ้นไม่รอดเพราะรถต่ำ เกิดความเสียหาย 
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เขาบ่นเราไม่พอใจว่าทำไมทำแล้วไหล่สูงตกไปขึ้นไม่รอด แต่ลงไปช่วยเขาเข็นรถ 
ตรงนี้เองหลักๆ มีทุกวัน วัดหนองเสม็ดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แขวงทางหลวง
มาช่วยทำตรงนี้ ใช้งบประมาณของแขวงทางหลวงชนบท วันนี้ผมขออภัยแทน  
กองสาธารณสุขฯ ด้วยครับ ในพ้ืนที่ตำบลหนองเสม็ดมีประชาชน จำนวน 20 ราย 
ติดโควิด 2019 สถิติผู้ป่วย ที่วัดสุวรรณมงคลมีเณร 35 รูปรวมพระพี่เลี้ยงเณร 
ทั้งหมดครัตเตอร์วัดสุวรรณมงคล 39 ราย ได้กักตัวและรักษาอยู่ที่ตึกโรงเรียน
พระปริยัติธรรม ซึ่งกองสาธารณสุขฯไปเก็บขยะ เก็บถุงแดง และตรวจสอบดูแล
เรื่องของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นแอลกอฮอร์ เครื่องป้องกันต่างๆ 
อยู ่ตลอด  อส.มีอยู ่ 14 รายที่ผ่านมา ตอนนี้ยอดค่อนข้างเยอะตั ้งแต่ เดือน 
มกราคมมาจนถึงวันนี้ 2 เดือนเต็ม หมู่ 1 จำนวน 12 ราย หมู่ 2 จำนวน 54 
ราย หมู่ 3 จำนวน 56 ราย หมู่ 5 จำนวน 58 ราย และหมู่ 6 จำนวน 39 ราย 
หมู่ 7 จำนวน 28 ราย และที่ผมบอกว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างๆ เข้ามาได้รับ
แจ้งจากโรงแรมในตลาดว่าเป็นคนพื้นที่ตำบลหนองเสม็ดต้องมากักตัวที่บ้าน        
ที่บ้านมีผู้อาศัยหลายคน ผมแจ้งว่าต้องประสานไปที่ รพ.สต.ตรงนี้เป็นเรื่องที่      
น่าเป็นห่วงเพราะเราเองต้องให้ความช่วยเหลือเขาต่อไป เรียนชี้แจงว่าคนที่กกัตัว 
ยกเว้นผู้ป่วย คนที่ป่วยเขาจะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากโรงพยาบาลตราด โดย
ใช้งบประมาณจาก สปสช. หลังจากนั้นแล้วเราจะนำถุงยังชีพไปช่วยเขาในส่วน
ของคนที่กักตัวที่บ้าน กลุ่มเสี่ยงดูแลโดยเทศบาลตำบลหนองเสม็ด มีจำนวน 60 
รายในพื้นที่ตำบลเรา ที่ช่วยเหลืออยู่ตอนนี้โดยเรานำอาหารไปให้ที่บ้าน ได้รับ
คำตอบ คำชม บางบ้านเขาอยู่กัน 2 คน เป็นทั้งคู่จะออกไปไหนได้ ทางเราได้     
นำถุงยังชีพไปส่งให้เขา ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก่อนหน้านี้ ทางสมาชิกสภาได้
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมที่นำมาไว้ดูแลช่วยเหลือชาวบ้าน ในส่วนเรื่องของ ส.ท.
สมชายที่ได้พูดถึงปัญหาตะแกรงเหล็ก เรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเข้าไป   
ดูให้มีอีกหลายเรื่องที่ชาวบ้านสอบถามมา ไม่ว่าจะเป็นถังขยะ ซึ่งเราเองที่ช้า
เพราะอยากได้ถังขยะที่มีคุณภาพ ตอนนี้ได้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว  ผมขอฝากน้อง
ฝึกงานด้วยครับ ท่านเลขาฯท่านผู ้ว่าราชการ ได้นำน้องเจ้าหน้าที่จากสำนัก     
นายกฯ มาฝึกงานกับเทศบาลเรา เขาถามผมว่าทำไมหนองเสม็ดการประเมินผล 
ITA ปีที่แล้วทำไมถึงได้คะแนนต่ำมาก ฝ่ายประจำโดยท่านปลัด การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการทำงานของเราโดยคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เขาประเมินในส่วนของปีที ่แล้วก่อน                    
ที่เราจะเข้ามาคะแนนได้ลำดับสุดท้าย จากอปท.ทั้งหมด 43 แห่ง ซึ่งผมไม่ได้วิตก
กังวลอะไร เราเข้ามาอยากปรับปรุงและดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกด้าน    
ทุกตัวชี้วัดทั้ง 43 ตัวชี้วัด ตามหัวข้อนี้ เพราะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาคืออะไร ทำไม 
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เราได้คะแนน 50.02 จาก 100 คะแนน อันดับสุดท้ายรองจากเกาะหมาก          
ในปีนี้เอง เราพยายามตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ต้องขอบคุณท่านปลัดและน้องๆ       
ที่ช่วยกันลงระบบ อยากขอความร่วมมือจากทางท่านสมาชิกทุกท่าน เพราะเรา  
จะทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลต่อตัวชี้วัดการประเมินของ ITA 
ปปช. และ LPA ของเราด้วย ITA คือการประเมินวัดผลของ ปปช.ส่วน LPA เป็น
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 5 ด้าน 
ยกตัวอย่าง ด้านการบริหารการจัดการ ด้านงานทรัพยากรบุคคลและกิจการสภา 
ซึ่งตัวนี้ทางสภาเราต้องมีส่วนร่วมด้วย ดังนั้นช่วงเวลา 2 โมงขอความร่วมมือ
สมาชิกสภาทุกท่านแต่งเคร ื ่องแบบชุดกากี เข ้าร ่วมอบรมและถ่ายภาพ                   
เพื่อลงระบบ ITA และใช้เป็นข้อมูลที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้ามาประเมิน      
การทำงานของเทศบาล ปีที่แล้วเราได้คะแนนค่อนข้างต่ำ ในส่วนของด้านที่ 3 
การบริหารการเงินการคลัง ซึ่งปัจจุบันได้มีการปิดบัญชีต้น บัญชีปีแล้ว หัวข้อที่ 4 
ด้านบริการสาธารณะ ด้านนี้ผมไม่ห่วง เพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมากันทั้งหมด 
11 เดือน การตอบรับจากชาวบ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียง ได้รู ้ว่าเราได้ทำงานกัน
อย่างไร เมื ่อเช้ามีต้นไม้ล้มที ่หมู ่ 1 มีคนโทรแจ้งก่อนท่ีผู ้ใหญ่จะแจ้งเรา ซึ่ง
เจ้าหน้าที่เทศบาลถึงหน้างานแล้ว ในเรื่องของบริการสาธารณะ เราทำงานเต็ม
ประสิทธิภาพ ๒๔ ชั่วโมง  ผมเองพยายามเข้ามาช่วยดูตลอด โดยฝ่ายผู้บริหาร
และน้องๆ เจ้าหน้าที่ท่ีอยู่เวรยามกลางคืน เมื่อเกิดเหตุ มีการขอความช่วยเหลือ 3 
- 5 ทุ่ม ขอใช้รถฉุกเฉินเราพร้อมที่จะปฏิบัติงาน อย่างเมื่อวาน รพ.สต.ประสานมา      
เรื่องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเราพร้อมบริการ นอกเสียจากว่าเราติดภารกิจ อย่าง
วันนี้ทาง ผอ.กองสาธารณสุขฯของเราได้ไปตรวจ ATK ที่โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 
ทั้งหมด 240 ราย และมีเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลมีผลบวก ATK     
ผมจึงให้ตรวจพร้อมกับโรงเรียนไสวนันทวิทย์ ที ่โรงเรียน เรื ่องนี้เราพยายาม
ระมัดระวังในเรื่องของสาธารณภัยโควิด เราจะต้องช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ต่อไป ผมขอขอบคุณทางสมาชิกสภาทุกท่าน ถ้าท่านจะให้ผมช่วยเหลือในส่วน
ของงานบริการประชาชนเราก็พร้อมรับฟังครับ ว่าส่วนราชการภายนอกที่มอง     
เราเข้ามาเป็นห่วงเรื ่องของความไม่สามัคคีกัน ท่านนายอำเภอเข้ามาพบผม       
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ซึ่งท่านมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 
อยากเจอขอคุยส่วนตัว ท่านพูดในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังมาว่าตำบลหนองเสม็ด      
มีความแตกแยก ผมแจ้งท่านว่าผมไม่ได้มีความแตกแยก เป็นเพียงแค่ความคิด      
ที่ยังขาดความเข้าอกเข้าใจกันเท่านั้น เพราะตัวผมเองไม่เคยคิดจะไปแตกแยก
กับใคร ผมพร้อมที่จะเข้ามาทำงาน ซึ่งผมเปิดใจมาตลอดอยู่แล้วว่าอยากให้เรา
ช่วยทำอะไร ถ้าไม่ติดภารกิจ หรือไม่ใช่เกินเหนือบ่ากว่าแรง ทางเราพร้อมที่จะทำ 
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อยู่แล้ว ดังนั้นขอขอบคุณทาง ท่านผู้บริหารฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ ส.ท.
เกียรติ ครับ 

ส.ท.เกียรติ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายเกียรติ ถนอมกุล 
สมาช ิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม ็ด ตามที ่ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด                          
ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2564 พบว่ามีทรัพย์สินของ           
ทางราชการสูญหาย ซึ่งเป็นทรัพย์สินตามโครงการจัดเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรง
เหล็กระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณวัดลำดวนหมู่ 7 บ้านเกราะกันเกราน้อย โดยเปลี่ยน
จากฝาตะแกรงเหล็กเป็นฝาคอนกรีตโดยใช้แผ่นพื้นสำเร็จขนาด 0.35 *0.40 
เมตร ระยะทาง 400 เมตร งบประมาณ 98,400 บาท ตามสัญญาเลขที่  
26/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้รับจ้างคือ นายณัฐกร พิลึก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที ่ 3 ที่ผมพูดในวันนี ้เพราะผมถูกพาดพิงด้วยครับท่านประธานครับ คือ          
1. ผมไปเป็นพยานในเรื่องนี้ 2.เทศบาลฯ ทำหนังสือไปหาอำเภอให้ตรวจสอบ 
ส.ท.ทั้ง 2 ท่านคือผม และส.ท.สวาท ผมอยากรู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรครับ 

ประธานสภา  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ซึ ่งผม                 

มีเอกสารเตรียมไว้แล้ว ประมาณร้อยกว่าหน้าผมมิได้มีเจตนาที่จะไปทำอะไร       
ให้ท่านหม่นหมองใจ เอกสารดังกล่าวนี้เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด ถ้าท่านอยากได้     
ผมให้เด็กถ่ายเอกสารให้ว่าที่มาที่ไปเกิดจากอะไร เป็นเรื่องของการทำงานของ
ผู้บริหารและต้องมีการตรวจสอบพัสดุสำนักงานนะครับ ทุกอย่างเจ้าหน้าที่พัสดุ
ของเรา ต้องเห็นใจพี่เพียร มีโต๊ะหรือว่าแอร์อุปกรณ์อะไรที่ไม่ใช้ ยางอะไหล่รถ 
เปลี่ยนมาแล้วต้องมากองไว้ ตะแกรงที่กองอยู่ต้องนับทั้งหมด มันเกิดเหตุว่า        
ทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปรวมถึงท่าน ส.ท.ด้วยว่าทำไมที่ท่านได้สอบถาม ทำไมมีชื่อ
ท่านมาเป็นพยานและต้องถูกตรวจสอบที่อำเภอ เพราะว่าการที่ท่านทำหนังสือมา
ทำผิดด้วยนะครับ เพราะครั้งแรกทำที่เทศบาลแต่ท่านพิมพ์มาเอง ถามคนพิมพ์ 
คือใคร คนพิมพ์คือภรรยาของท่านผู้ใหญ่ ผมสอบถามที่กองช่าง ผมได้แจ้งไปว่า
พิมพ์ที่เทศบาลไม่ได้เพราะคือเรื่องของเทศบาล หนังสือออกที่บ้านเขา เขาไปพิมพ์
มาใหม่แต่เอกสารชุดนั้นผมเก็บไว้ ที่เขาออกโดยเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองเสม็ด แต่ออกแบบนี้ไม่ได้เขาไม่ได้พิมพ์ที่นี่ เขาพิมพ์จากที่บ้านเขา ให้แก้   
มาใหม่ หนังสือต้องออกจากที่บ้านเขา ตรงนี้เองมีบันทึกของเรา ตัวที่เขาพิมพ์มา
เบื้องต้นทีแรกขอบอกว่า สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ส่งคืนตะแกรงเหล็กปิดราง 
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ระบายน้ำ  เรียนนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด นายณัฐกร พิลึก ขอเอ่ยชื่อ   
นะครับ อยู่ที่บ้านเลขที่ 224 หมู่ 3 ตำบลหนองเสม็ด ตรงนี้ในเนื้อหาข้อความ
บอกว่า ข้าพเจ้านายญัฐกร พิลึก บ้านเลขที่ 224 หมู่ 3 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งได้รับการว่าจ้าง จ้างเหมาทำฝาปิดรางระบายน้ำรูป  
ตัวยูบริเวณทางวัดลำดวน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด จากที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด และได้ทำงานแล้วเสร็จในช่วงเวลากลางคืน  
จึงได้ทำตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ (เดิม) จำนวน 38 อัน ไปเก็บรักษาไว้       
ที่บ้านของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้นำตะแกรงเหล็กมาคืนตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
มีการลงลายมือชื่อนายณัฐกร พิลึก ผู้ส่งมอบ มีนางสวาท ใจชื่น ขออนุญาตเอ่ยชื่อ           
นายเกียรติ ถนอมกุล ดังนั้นข้อเท็จจริง ท่านลงมาเป็นพยานเวลาเขาอยากจะรู้
สอบสวนถามข้อมูลเพิ่มเติม เขาต้องเชิญท่าน เพราะท่านมาเป็นพยานว่าตะแกรง
เหล็กเหล่านี้ที่เขาเก็บไว้ซึ่งมาคืนในวันที่ 26 พ.ศ. 2564 แต่ตรงนี้งานรับเหมา   
ในเอกสารข้อมูลเขาได้รับจ้างไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2563 เก็บไว้ปีกว่า 
ดังนั้นตรงนี้ทรัพย์สินของทางราชการ  ซึ่งทางกองช่างประเมินมาแล้วตกอันละ 
2,000 กว่าบาท มันหายไปทั้งหมด 404 ฝา แต่ของที่เราได้รับอยู่ เป็นข้อมูลเก่า
ตรงนี้เราได้ตรวจสอบแล้วว่าเหลือเพียง ไม่อยากเอ่ยข้อมูลครับ  เพราะจะเป็นการ
บันทึกไว้ เดี๋ยวผมหาให้แล้วกันนะครับ หายค่อนข้างเยอะมากกว่าครึ่ง หายไปเป็น
ร้อย แล้วตกเฉลี่ยฝาละ 2,000 กว่าบาทครับ แต่เดิมทางเจ้าหน้าที่เราไปพบครั้ง
แรกเพียงแค่ 29 ฝา เพราะเราได้ตาม ฝาตะแกรงเหล่านี้ว่าไปอยู่ตรงไหนบ้าง 
เพราะเราต้องเช็คเพ่ือรายงานเป็นพัสดุของเทศบาล ว่าไปอยู่ที่หมู่ 1 ที่เอาไปซ่อม
ปิดฝาหน้าเทศบาล เราต้องเก็บรายละเอียดไว้ทั้งหมดในพื้นที่ เพราะมิฉะนั้นแล้ว
ของหายเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ท่านถามมามันไม่ผิดหรอกครับ มันถูกต้องเพราะว่า
ผมเองต้องขออนุญาตนำเรื่องนี้เพื่อให้ทางอำเภอตรวจสอบ ไม่ใช่ว่าเพียง 38 ฝา 
โดยไปพบอยู ่ที ่หน้าบ้านของหมอสุรจิตที ่หมู ่ 3 อีก 10 ฝา ซึ ่งผมเองต้อง               
ขออนุญาตว่ามีความรู้เรื่องของสถาปัตยกรรม เรื่องของการออกแบบการเขียน
แบบ เพราะจบปริญญาตรีสาขาด้านก่อสร้างและค่อนข้างมีความรู้เรื่องของชิ้นงาน
วัสดุเหล่านี้ ดังนั้นหน้าบ้านหมอสุรจิต น่าจะเป็นวัสดุประเภทฝาตะแกรงประเภท
เดียวกันเพียงแต่เป็นการย้อมทำสีใหม่จากสีเดิมสีรองพื้นสีน้ำตาล สีเทา ตอนนี้
กลายเป็นสีดำ ดังนั้นต้องมีการตรวจสอบว่าของหาย หายเป็นจำนวนร้อยกว่าฝา 
ซึ่งใครที่ลักลอบขโมยหรือยักยอกไป หรืออย่างไรก็แล้วแต่ของเหล่านี้เป็นสมบัติ
ของเทศบาล ซึ ่งเราต้องชี ้แจงให้ได้ว่าคือของใครไม่ใช่ของส่วนตัว หรือของ               
ที่เทศบาลเอาไปขายนะครับ ตรงนี้ต้องขออนุญาตด้วยนะครับว่ากระบวนการ
ทั้งหมดทั้งสิ้น ถ้าท่านทำถูกต้องเราก็ชี้แจงไปตามนั้น เพราะว่าผมเอง ผมก็ต้องไป 
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ตอบ ผอ.ช่าง , ช่างไก่ , ผู้ช่วยช่าง หรือน้องๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปให้ข้อมูล      
ตามข้อเท็จจริง ดังนั้นอะไรที่ไม่ผิดเราไม่ต้องกลัว อย่างที่ผมได้เรียนชี้แจงทุกครั้ง 
อะไรที่ทำถูกต้องแล้ว เราชี้แจงไปตามนั้นเลย เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ ผมเองก็โดนฟ้อง
มา 6 - 7 เรื่องแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปชี้แจงตามนั้น ไม่ได้วิตกกังวลอะไร เราไม่ได้
ดำเนินการอะไร ตามเอกสารว่าท่าน ส.ท.ทั้ง 2 ท่านไปเป็นพยาน ตอนเอามาคืน    
ก็ไม่ได้มีอะไร เราไม่ได้ร่วมไปยักยอกไปไว้ที่บ้านเรา แต่สิ่งที่เราไปประสบพบเจอ
อยู่ที่บ้านเขา ยังมีของที่หายไปอีกเยอะ ผมไม่รู้ว่าที่หายไปใครเอาไปตรงไหนหรือ
เปล่าเราไม่รู ้ แต่เมื ่อไปเจอเราต้องทำบันทึกโดยกองช่าง เจ้าหน้าที ่ของเรา
เพราะว่า 10 ฝาก็เป็นเงิน 20,000 บาทแล้ว อย่างที่อยู่ที่หน้าบ้านหมอ ดังนั้น
ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมด ผมมิได้ไปกลั่นแกล้งใคร แต่อะไรที่เป็นของ
หลวงต้องนำมาคืน อยู่ดีคืนดีจะบอกว่าเอารถยนต์เทศบาลไปไว้ที่บ้าน ใช้หรือไม่
ใช้แต่เอาไปไว้ที่บ้านเป็นปี แล้วบอกว่ารักษาไว้หรือสมบัติอะไรแล้วแต่เก้าอี้ , โต๊ะ  
เอาไปไว้ที ่บ้านส่วนตัวคงไม่ได้ มีแต่ผมผ้าเหล่านี้ผ้าส่วนตัว จอคอมพิวเตอร์
ข้างล่างที่เจ้าหน้าที่ใช้อยู่ ผมเอาที่ร้านมาให้ใช้ เพราะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ผมเอามาช่วยเทศบาล แบบนี้คือได้ แต่จะเอาของหลวงไปไว้            
ที่บ้านไม่ได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใด เชิญ ส.ท.สวาทครับ 
ส.ท.สวาท เรียนท่านประธานสภาและฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉัน

นางสวาท ใจชื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด  ขอให้ท่านนายกฯช่วยถ่าย
เอกสารให้ด้วยค่ะ 

นายกเทศมนตรี   ได้ครับ ให้ทุกท่านเลยครับ 
ส.ท.สวาท ทั้งหมดท่านบอกมีอยู่ 404 ฝา แล้วหายไปร้อยกว่าฝาถูกต้องไหมคะ ดิฉันอยาก

ทราบว่า ที่หายเทศบาลได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง เท่านี้ค่ะ 
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตครับ คือ อย่างที่บอกนะครับก่อนหน้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564   

ที่เขาจะนำมาคืนเทศบาลเราได้ไปแจ้งความไว้ก่อนแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2564 ผมเองได้แจ้งความกับ สภ.เมืองตราดไว้ ก่อนหน้าที ่จะเอามาคืน 23 
พฤศจิกายน 2564 ขอแจ้งความเพ่ือดำเนินคดีทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย 
ผมไม่ได้แจ้งใคร ผมไม่รู้ใครเอาไป 23 พฤศจิกายน 2564 ไปไล่ไทม์ไลน์ดูแล้วกนั 
แต่ก่อนหน้า 23 พฤศจิกายน 2564 ที่เราไปตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 
2564 จนมาเรื่อยๆ จะมีรายละเอียดอยู่ ผมจะถ่ายไว้ทั้งหมดไม่หวง ผมบอกแล้ว
ว่าอะไรที่ถูกต้องต้องนำเสนอชี้แจงได้ครับ ดังนั ้นเมื ่อวันที ่ 23 พฤศจิกายน 
2564 ผมไปแจ้งความ ไม่ได้แจ้งลงชื่อใคร ขอแจ้งความดำเนินคดีทรัพย์สินของ
ทางราชการสูญหาย เรียนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราด มีเอกสารครับ 
ผมจะแจ้งว่าพัสดุสำนักงานมีเหลืออยู่ที่ 103 ฝา ด้วยเทศบาลตำบลหนองเสม็ด  
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มีความจำเป็นต้องตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี 2564 ตามระเบียบฯ พบว่า 
ฝาปิดตะแกรงเหล็กเก็บไว้ ณ ด้านหลังห้องเก็บของจำนวน 103 ฝา ซึ ่งตาม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กจากวัดลำดวน   
ถึงศาลาหมู ่ 7 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 400 เมตร เริ่ม
ดำเนินการโครงการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดโครงการ 25 สิงหาคม 
2558 ใช้ตะแกรงเหล็กทั้งสิ้น 404 ฝา ตรงนี้ข้าพเจ้าในฐานะนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองเสม็ดมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ  จึงขอแจ้งความเพ่ือ   
เจ้าพนักงานได้ดำเนินการคดีกับผู้ที ่ลัก หรือยักยอกทรัพย์สินของทางราชการ    
อันได้แก่ฝาผิด ฝาตะแกรงเหล็กที ่สูญหายไปจำนวน 301 ฝา ฟังดีๆนะครับ        
มี 404 ฝา หายไป 301 ฝา ซึ่งคณะผู้บริหารเข้ามารับตำแหน่ง ณ วันที่เลือกตั้ง 
28 มีนาคม 2564 ตรงนี้เองตามที่เขาได้เปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กเป็นฝาปูนตั้งแต่
ปี 2563 ก่อนที่เราจะเข้ามาแต่พัสดุสำนักงานต้องเช็คทุกปีอยู่แล้ว ตรงนี้เราต้อง
บันทึกไว้ทั้งหมด มีไทม์ไลน์ทั้งหมดตั้งแต่วันนั้นผมเรียงไว้ให้แล้ว ดังนั้นเป็น
ข้อเท็จจริงที่ทุกท่านรับได้เลยครับ เพราะเราไม่ได้ปิดอะไร 

ประธานสภา  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ปลัดเทศบาล  ขออนุญาตค่ะ 
ประธานสภา  เชิญท่านปลัดครับ 
ปลัดเทศบาล ขออนุญาตท่านประธาน เพื่อให้เห็นภาพนะคะ ว่าด้วยเรื่องตามข้อเท็จจริงเลย

ว่าในต้นปีงบประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี จะต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของทางราชการทุกประเภท ที่เป็นครุภัณฑ์และวัสดุคงรูป เราดำเนินการ
ตามปกติแล้วพบว่า การตั้งข้อสังเกตครับทำไมตะแกรงเหล็กเกิดจากโครงการ
อะไรได้ตรวจสอบกับทางกองช่าง จึงได้รู้ว่าที่มาที่ไปทั้งหมดของตะแกรงเหล็ก  
มีเท่าใด เลยสอบถามที่มาให้กองช่างรายงานขึ้นมาว่าจำนวนทั้งสิ้นของโครงการ
มีเท่าไหร่และอยู่ในที่จุดไหน จึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องสืบหาว่า ทรัพย์สินของทาง
ราชการซึ่งเป็นครุภัณฑ์หายไปไหน เพราะเราต้องรายงาน สตง. เป็นรายปีนะคะ 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากที่ทางท่านนายกฯ ได้ดำเนินการแจ้งความแล้ว 
ทรัพย์สินทางราชการผู้ยักยอกหรือนำไปถือว่าเป็นความผิดทางอาญา แต่ใน
หนังสือที่แจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วเพื่อดำเนินการเป็นคดีอาญา สิ่งหนึ่ง
ซึ่งอยากให้ท่านสมาชิกทั้ง 2 ท่าน ที่ถูกพาดพิงว่าเป็นพยาน ต้องคำนึงถึงว่า
กรณีที่ท่านถามท่านนายกฯ ว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นถึงทั้ง 2 ท่านต้องไปเป็นพยาน 
ประเด็นนี้อยากให้ย้อนกลับไปว่าทำไมทั้ง 2 ท่านต้องชี้แจงกับที่ประชุมสภา   
ว่าทั้ง 2 ท่านถึงเป็นพยาน ประเด็นนี้คือจะไปเข้าเรื่อง ณ วันที่ ผู้นำตะแกรง
เหล็กมาส่งมอบทางคณะผู้บริหารทุกท่าน ตั้งแต่ท่านเลขาฯ ท่านรองนายกฯ 
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    ได้พบขณะกำลังลำเลียงเหล็กวางมันจึงเป็นพยานวัตถุชิ้นหนึ่ง ซึ่งเป็นวีดิโอภาพ
ว่าสมาชิกทั้ง ๒ ท่าน มาช่วยกันขนตะแกรงเหล็กลงแล้วก็ทาง ท่านเลขา แจ้งให้
ช่างไก่ไปตรวจนับ ดังนั้นประเด็นนี้ท่านสมาชิกทั้ง 2 ท่าน ต้องตอบที่ประชุม   
สภาว่าเพราะเหตุใดท่านจึงนำตะแกรงเหล็กมาส่งกับผู้รับจ้างรายเดิม อันนี้พูดถึง
ข้อเท็จจริงนะคะ ประเด็นที่ท่านสงสัยว่าทำไมท่านต้องไปเป็นพยาน ท่านต้อง
ชี้แจงต่อที่ประชุมค่ะว่าทำไมท่านถึงมาส่งตะแกรงเหล็กกับผู้รับจ้างประเด็นนี้     
นะคะ ส่วนประเด็นที่ 2 คืออยากให้ทราบว่ากรณีที่ท่านไม่มีมูลความผิดใดๆ 
ทั้งสิ้น หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าไมม่ีเกี่ยวกับพัสดุ 
หรือพัสดุของเทศบาลทั้งหมดที่ต้องตรวจสอบก็จบไป ท่านก็สามารถชี้แจงเหตุผล
ข้อเท็จจริงได้ว่าท่านมาด้วยเหตุผลใด หรือช่วยด้วยเหตุผลใด แต่ถ้าพบว่ามีการ
กระทำผิดหรือร่วมกันกระทำผิดมันคือคดีอาญา เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติของ
ท่านซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งตรงนี้บอกให้ฟังแบบกลางๆ เลยเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา  เชิญ ส.ท.สวาท 
ส.ท.สวาท ขออนุญาตชี้แจงตรงนี้เลยนะคะว่า วันนั้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ใหญ่ 

ณัฐกร พิลึก ได้โทรมาบอกว่าท่าน ส.ท.อยู่บ้านหรือเปล่า บอกว่าอยู่ค่ะ ส.ท.                 
ในฐานะที ่ท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ช่วยมาเป็นพยาน        
ให้ผมหน่อย ผมจะเอาตะแกรงเหล็กไปคืนเทศบาล ดิฉันไม่เห็นจะเป็นเรื่องที่อะไร
มากมาย เลยรับปากว่าได้เดี๋ยวไปเป็นพยานให้ทั้งหมดคือ มันกี่อัน ไปเป็นพยาน
คืออยู่ที่บ้านเขากี่อัน แล้วเอามาส่งคืนที่นี่เป็นจำนวนกี่อัน ดิฉันก็ไปพร้อมกับ ส.ท. 
เกียรติ ถนอมกุล ไปที่บ้านผู้ใหญ่ณัฐกร ไปช่วยกันนับมันทั้งหมด 38 ฝา ถูกต้อง
ไหมคะ ท่าน ส.ท.เกียรติ ขึ้นรถเสร็จ ก็บอกว่าไปเป็นพยานให้ที่เทศบาลด้วยว่าเอา
ไปลงไว้ จำนวน 38 ฝา ดิฉันมาเทศบาลกับผู้ใหญ่ณัฐกรด้วยมานับกันลงไว้ที่นี่ คือ 
38 ฝา ดิฉันจำไม่ได้ค่ะว่าช่วยเขายกด้วยหรอ มีวีดิโอไหมคะ ดิฉันช่วยด้วยหรอ 
หนักนะคะท่านปลัด หนักมาก 

ปลัดเทศบาล  ปลัดมองจากข้างบนก็เห็นคะ่ ไม่ทราบค่ะ เพราะไม่ได้ยกเอง 
ส.ท.สวาท แต่ถ้าชี้ ฉันชีแ้ตถ่้ายกไม่ทราบ จำไม่ได้แล้วค่ะ จบขอดวูีดโิอค่ะว่ามีจริงไหม 
ปลัดเทศบาล ขออนุญาตนะคะ วีดิโอคงไม่เอามาเปิดเผยให้สาธารณะชนดูค่ะ เพราะเป็นข้อมูล

ในชั้นของการดำเนินการ แต่ว่าข้อเท็จจริงคือทั้งภาพนิ่งและวีดิโอ มีชัดเจนค่ะ    
แต่ท่านจะมายกหรือไม่อย่างไร ประเด็นนี้ไม่ได้พูดถึง แต่ท่านมา ณ วันที่มาส่งคืน 
คือมีทั้ง 2 ท่าน เรียนให้ทราบว่าทำไมท่านถึงสงสัยว่าทำไมอยู่ๆ ท่านจึงต้องเป็น
พยานมีที่มาที่ไปอย่างนี้ค่ะ 

ประธานสภา  ครับ ขอบคุณครับ เชิญ สท.เกียรติครับ 
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ส.ท.เกียรติ ที่ยกไม่ยกลง ยกขึ้น ผมเป็นคนไทยนะครับ คือ ต้องช่วยกันครับไม่ใช่เห็นเขา      
ยกของหนักๆ ยืนดูไม่ใช่ครับ อันนี ้มันเข้าตรงนั้นหรือเปล่า ผมไม่ทราบครับ         
แต่ที่ว่าท่าน ส.ท.สวาท แจ้งไปแล้วว่าโทรไปเป็นพยานให้ที เอาขึ้นรถ 38 ฝา 
ขึ้นมาที่นี่ 38 ฝา คือได้รับรู้ตรงนั้นครับ แต่ผมไม่ได้สมรู้ร่วมคิดอะไรตรงไหนเลย
ครับ เพราะตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วที่ทำกันมาสมัยนายกฯ พิชัย ผมพูดง่ายๆ      
ผมเพิ่งมาเป็น ส.ท.ได้ปีเดียว เหตุการณ์เกิดขึ้นมองภาพ มันมองได้ 2 มุม คือ
มองในแง่ดีก็ได้ มองในแง่ไม่ดีก็ได้นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  ครับ เชิญท่านรองฯ ครับ 
รองสุชาติ กราบเรียนท่านประธานครับ ในส่วนตรงนี้ครับ ผมว่าเราอย่าเพิ่งไปวิตกกังวล   

จริงๆ แล้ว อยากมาเป็นพยานหรือนำมาคืนอะไรต่างๆ ขอให้เป็นการพิสูจน์หรือ
การสืบสวนของทางตำรวจหรือทางอำเภอ เพราะว่าเราคงไม่มาตัดสินกันเอง      
โดยที่เรายังไม่ทราบจริงๆ แล้วในการเป็นพยานเขาคงต้องเรียกเราไปให้การ                
โดยปกติ ไม่ได้ผิดอะไร ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องอะไร ประเด็นที่นำมาคืนอะไรต่างๆ 
ให้อยู ่ในส่วนของการพิจารณาของเขา หรือส่วนของที่นำไปหาผลประโยชน์              
โดยการไปรับจ้างของหมอ ให้เป็นในเรื่องของคดีความ การคิดผิดคิดถูกคงไม่ใช่
เราคงเป็นส่วนของทางตำรวจ อำเภอ ซึ่งหลักคงเป็นทางตำรวจที่จะวินิจฉัยตัดสิน
มาว่าผิดหรือถูก ถ้าไม่ผิดมันก็จบ ถ้าผิดว่าไปตามกระบวนการยาวไปถึงอำเภอ 
คุณธรรมจริยธรรมในส่วนของการบริหารงานคงไม่ต้องกังวลนะครับ กราบเรียน
ครับ 

ประธานสภา  ครับ ขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกไหมครับ 
ปลัดเทศบาล ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ ด้วยเจตนาดี ขออนุญาตแจ้งท่านสมาชิกทุกท่าน

การที่จะไปร่วมดำเนินการเป็นพยาน หรือร่วมกันนำทรัพย์สินอะไร ขอให้พึงระวัง
เพราะท่านได้มีตำแหน่งหน้าที่เป็นสมาชิกสภาอยู่แล้ว ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่                                       
ในเรื่องของทรัพย์สินของทางราชการ ท่านต้องพึงระวัง เพราะหากท่านถูกเรียกไป
สอบ ท่านจะมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนอะ ผมมีน้ำใจช่วยเหลือแต่ท่าน
ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านเป็นสมาชิกสภา ท่านต้องพึงระมัดระวังการวางตัวในส่วนที่
บุคคลภายนอกเป็นผู้รับจ้างแล้วท่านเป็นสมาชิกสภาต้องรับผิดชอบในเรื่องของ
การดูแลทรัพย์สินของทางราชการด้วยเหมือนกัน ไม่ทราบพี่กาญจนาหัวเราะ  
อะไรคะ 

สท.กาญจนา  หัวเราะไม่ได้หรือคะ 
ปลัดเทศบาล  เห็นเราพูดประเด็นนี้อยู่ เห็นพ่ีหัวเราะ 
ประธานสภา  ปลัดเข้าประเด็นที่จะพูดดีกวา่ครับ 
 
 
 








